
sþ. 256. Fyrirspurn [239. mál]
til menntamálaráðherra og fjármálaráðherra um húsnæðismál Þjóðskjalasafnsins.

Frá Hjörleifi Guttormssyni.

1. Hvernig var staðið að samningum um húsnæði fyrir Þjóðskjalasafnið og hversu stórt
húsnæði var keypt fyrir það af Mjólkursamsölunni?

2. Hvenær fær Þjóðskjalasafnið þetta húsnæði til umráða og hvernig er afnotaréttur
safnsins af húsnæðinu tryggður?

3. Hver hafa verið afskipti Fasteigna ríkissjóðs af þessu máli og hvers vegna var þeim falið
að fjalla um það?

4. Hver er afstaða stjórnar Þjóðskjalasafnsins til þessara húsakaupa og mat hennar á
húsnæðisþörf safnsins og því hvernig þetta nýja húsnæði muni henta?

Skriflegt svar óskast.


